



ประกาศกรมส่งเสริมการเกษตร

เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนขึ้นดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ (กรณีจังหวัดชายแดนใต้)

ตามที่กรมส่งเสริมการเกษตรได้มีหนังสือที่ กษ ๑๐๐๒/ว ๑๐๗๒ ลงวันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๕๖ แจ้งเวียนตำแหน่งที่กำหนดให้มีการคัดเลือกบุคคลเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ จำนวน ๘๓ ตำแหน่ง เป็นตำแหน่งในจังหวัดชายแดนใต้ จำนวน ๗ ตำแหน่ง และตำแหน่งพื้นที่ทั่วไป จำนวน ๗๖ ตำแหน่ง นั้น

บัดนี้ กรมส่งเสริมการเกษตรได้ดำเนินการพิจารณาคัดเลือกบุคคลเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ สำหรับตำแหน่งในจังหวัดชายแดนใต้ จำนวน ๗ ตำแหน่ง เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนขึ้นดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ (กรณีจังหวัดชายแดนใต้) จำนวน ๗ ราย ดังบัญชีรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้ ทั้งนี้ ให้มีการทักท้วงประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกฯ ได้ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันประกาศ

ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๖

(นายโอฬาร พิทักษ์)

อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร

บัญชีรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนขึ้นดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ (กรณีจังหวัดชายแดนใต้)

(แนบท้ายประกาศกรมส่งเสริมการเกษตร ลงวันที่ ๒๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๖)

ลำดับ ที่	ชื่อ/สกุล/ตำแหน่ง/สังกัด ของผู้ได้รับคัดเลือก	ตำแหน่งที่ได้รับคัดเลือกเพื่อเลื่อนระดับ เป็นตำแหน่งที่สูงขึ้น/สังกัด	ตำแหน่ง เลขที่	๑. ชื่อผลงานฯ / ๒. ข้อเสนอแนวคิดฯ	หมายเหตุ
๑	นางสาวมณฑกร จุติมา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ (ต.๕๐๘๔) สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส	๕๐๘๔	๑. โครงการส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย(พืชผัก) ตำบลกะลุวอ อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส ๒. แนวทางการพัฒนาโครงการส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย ตำบลกะลุวอ อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส	ทั้งนี้ หากไม่มีการหักทวง ผลการคัดเลือกบุคคลดังกล่าว ตามนัยหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๐๗๐๗.๓/ว ๕ ลงวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๕๒ ภายใน ๓๐ วันนับแต่วัน ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือก กรมส่งเสริมการเกษตร จะออกคำสั่งแต่งตั้งผู้ที่ได้รับ การคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่ง ที่ได้รับคัดเลือกต่อไป
๒	นายอัศวฤดี ย่อมดอน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ (ต.๕๑๑๒) สำนักงานเกษตรอำเภอสู่โขงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ สำนักงานเกษตรอำเภอสู่โขงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส	๕๑๑๒	๑. การดำเนินงานศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร ประจำตำบลปาเสมัส อำเภอสู่โขงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส ๒. แนวทางการพัฒนาศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร ประจำตำบลปาเสมัส อำเภอสู่โขงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส	ส.ค.ค.น.น.
๓	นางเด่นดารี ชุ่นสกุล นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ (ต.๕๑๑๙) สำนักงานเกษตรอำเภอสู่โขงปาตี จังหวัดนราธิวาส	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ สำนักงานเกษตรอำเภอสู่โขงปาตี จังหวัดนราธิวาส	๕๑๑๙	๑. การขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวปีการผลิต ๒๕๕๕/๕๖ ของอำเภอสู่โขงปาตี จังหวัดนราธิวาส ๒. แนวทางการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการดำเนินงานโครงการ สายใยรักแห่งครอบครัวฯ อำเภอสู่โขงปาตี จังหวัดนราธิวาส	
๔	นายชัยยศ โลหะภักษ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ (ต.๕๘๒๗) สำนักงานเกษตรอำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ สำนักงานเกษตรอำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี	๕๘๒๗	๑. การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพผลผลิตปาล์มน้ำมัน ๒. การส่งเสริมบทบาทอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน (อกม.)	

ลำดับ ที่	ชื่อ/สกุล/ตำแหน่ง/สังกัด ของผู้ได้รับคัดเลือก	ตำแหน่งที่ได้รับคัดเลือกเพื่อเลื่อนระดับ เป็นตำแหน่งที่สูงขึ้น/สังกัด	ตำแหน่ง เลขที่	๑. ชื่อผลงานฯ / ๒. ข้อเสนอแนวคิดว่า	หมายเหตุ
๕	นายอดิศร อินทองคำ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ (ต.๘๘๑๔) กลุ่มอารักขาพืช สำนักงานเกษตรจังหวัดปัตตานี	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ กลุ่มอารักขาพืช สำนักงานเกษตรจังหวัดปัตตานี	๘๘๑๔	๑. การดำเนินโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืชเศรษฐกิจ (มะพร้าว) จังหวัดปัตตานี ปี ๒๕๕๕ ๒. การจัดตั้งศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน	ทั้งนี้ หากไม่มีการทักท้วง ผลการคัดเลือกบุคคลดังกล่าว ตามนัยหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๐๗๐๗.๓/ว ๕ ลงวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๕๒ ภายใน ๓๐ วันนับแต่วัน ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือก กรมส่งเสริมการเกษตร จะออกคำสั่งแต่งตั้งผู้ที่ได้รับ การคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่ง ที่ได้รับคัดเลือกต่อไป
๖	นางศศลักษณ์ มหัตถนิยพันธ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ (ต.๗๓๒๐) สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา	๗๓๒๐	๑. การพัฒนากลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรเครื่องแกง บ้านฉลองชัยให้เข้มแข็ง ๒. การพัฒนากระบวนการจัดทำแผนพัฒนาการเกษตรระดับตำบล ให้มีประสิทธิภาพ	
๗	นางสาวปิยะนุช ฝ้ายทอง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ (ต.๙๑๔๐) สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล	๙๑๔๐	๑. ผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการน้ำเพื่อ การเกษตรจังหวัดสตูล ปี ๒๕๕๖ ๒. การส่งเสริมการปลูกข้าวในพื้นที่อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล	ม.ค.ค.ค.ค.